

# นิมาชัยสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 132 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

## อธิการบดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน และเพื่อให้วิทยุชุมชนประกอบกิจการเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยความร่วมมือกับ ๑๐ สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างเครือข่ายการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ อธิการบดีเป็นตัวแทนลงนามในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จะรับผิดชอบการอบรมดังกล่าวแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงชุมชน สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจในพื้นที่ สงขลา ตรัง พัทลุง และภาคใต้ตอนล่างทั้งหมด จำนวนประมาณ 1,000 คน โดยจะจัด ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดสงขลา



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์



## เรื่องของวงเวียน ทางแยก และทางเฉพาะ (1)

พร พ่วงกิม

คล้ายเขียนจวนเจียนพลบค่ำวันหนึ่ง ผมกำลังขับรถยนต์เลาะขอบวงเวียนไปทางขวาด้วยความเร็วรอบต่ำ จับพลาตันได้ยิบเสียดลอรอบคณนคังถัน ไม่ต้องหันไปดูก็รู้ว่าเกิดจากการเหยียบห้ามล้ออย่างแรงและกระทันหัน พอรถยนต์เคลื่อนตัวผ่านพื้นรัศมีทางโค้งและเตรียมทะยานกลับสู่ทางตรง ผมก็รีบกระเชียรถยนต์เข้าจอดชิดซ้ายเลียบบไหล่ถนน ซึ่งก่อนหน้านั้นมีหนุ่มน้อยสองคนกึ่งยืนกึ่งคร่อมรถจักรยานยนต์จอดรออยู่ก่อนแล้วด้วยสีหน้าบึ้งตึง แววดาขุ่นบ่งบอกถึงภาวะอารมณ์เสียอย่างรุนแรงและเหยียบพลาตัน ดังเกิดได้จากอาภัพกิริยาเกาติระหะ กระแทกกระทั้นหลายครั้ง

และดูเหมือนจะหลุดคำพรุสวาทหรือคำสาปแช่งออกมาจากปากข้างแล้ว แต่ผมไม่ทันได้ยิบโนในเลี้ยว วินาทีนั้น ผมกดปุ่มลคกระจกประตุรถยนต์ด้านซ้ายลงครึ่งบาน แล้วชะ โงกออกไปเสมอขอบประตุรถยนต์ พร้อมกับกล่าวตักเตือนด้วยเสียงเป็นปกติ เพราะอุบัติเหตุแบบนี้เจอมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว

“นี่...อ้ายหนู กลับไปเปิดดูกฎจราจรกันใหม่อีกทีนะ ดูซิว่า...เขาให้รตทางไหนไปก่อน” แล้วผมก็จับรถล้อยจากไป เห็นเขาทั้งสองแสดงสีหน้าง ๑ อยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ผมจะหันหน้ากลับสู่ทิศทางที่กำลังจะมุ่งหน้าออกไป

**คนที่คิดว่าตัวเองรู้.....แต่จริง ๆ แล้วไม่รู้ และคนที่เชื่อว่าตัวเองถูก...แต่กลับทำผิด**

นี่ซี ! อันตรายยิ่งนัก ! บาดเจ็บและล้มตายกันมาแล้วไม่รู้เท่าไร แดมทำให้คนอื่น ๆ ที่ไม่รู้โอ โหนโอเห็น ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย เพราะความเชื่อมั่นอย่างผิด ๆ ว่า ถนนที่ใหญ่กว่า ขาวกว่า และตรงกว่าต้องเป็น “ทางเอก” เสมอ จึงยอมได้สิทธิผ่านวงเวียนไปก่อน ส่วนพวกทางแยกทางเล็กทางน้อยทั้งหลาย ซึ่งมีสถานะเป็น “ทางโท” ต้องรอทีหลัง โดยไม่ได้เฉลียวใจว่า ความเป็นทางเอกและทางโตนั้นถูกยกเลิกโดยวงเวียน !

ป้ายสัญลักษณ์วงกลมที่ภายในมีรูปลูกศรหัวโค้งไปทางขวากำลังวิ่งไล่หลังกัน 3 ดอกนั้น เขาเรียกว่า “วงเวียน”

วงเวียนเป็น “ทางร่วมทางแยก” เช่นเดียวกับสามแยก สี่แยก ห้าแยก และหลายแยก แต่แตกต่างกัน ที่การใช้กฎระเบียบข้อบังคับ กล่าวคือถนนสายที่ร่วมกันเป็น “ทางแยก” ทั้งหลายนั้นจะมีสถานะของความเป็นทางเอกทางโทเข้ามาเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อพิจารณาตัดสินคดีความเมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีกรณีพิพาทข้อโต้แย้งว่า ใครผิดใครถูก ! โดยสรุปคือ ทางเอกต้องได้สิทธิผ่านทางแยกก่อน ส่วนทางโทจะต้องรอเป็นลำดับถัดไป ด้วยการ “ให้ทาง” ปกติทางเอกก็คือถนนสายสำคัญกว่า กว้างขวางกว่า ขาวมากกว่า ตรงเหนือกว่า หรือผ่านทำเลทองถิ่นที่สำคัญกว่า ซึ่งยอมเป็นไปตามข้อกำหนดของการจัดสรรทางเอกทางโทตามกฎหมายจราจร ทางหลวงแผ่นดิน และเทศบาลเป็นสำคัญ

(ต่อหน้า 3)

เรื่องของวงเวียน ทางแยก และทางเฉพาะ (ต่อจากหน้า 2)

ดังนั้นวงเวียนเกิดใหม่ในหลายท้องที่ตามจังหวัดต่าง ๆ จึงมักมีป้ายสัญลักษณ์วงกลมล้อมรอบลูกศร 3 ดอก พร้อมกับป้ายข้อความ “รอให้รถทางขวาผ่านไปก่อน” หรือ “ให้รถทางขวาผ่านไปก่อน” หรือ “รอให้รถในวงเวียนผ่านก่อน” อะไรทำนองนี้

แปลให้ง่ายแบบยาว ๆ ว่า รถที่เข้าถึงวงเวียนก่อนจะมีฐานะเทียบเท่าทางเอกและได้สิทธิผ่านทางแยกตรงนั้นก่อน ส่วนยานพาหนะที่เข้าถึงวงเวียนช้ากว่าแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็ให้ถือเสียว่ามีฐานะเทียบได้กับทางโท จึงจำต้องรอให้รถในวงเวียนขับเคลื่อนผ่านไปก่อน

เมื่อก้าวล่วงถึงวงเวียน “ให้รถขวาผ่านไปก่อน” จำง่าย ๆ แค่นี้พอและไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรไปมากกว่านี้ และที่สำคัญก็คือเลิกเซ็ดหุ่น “หัวหมอ” โดยไม่จำเป็นได้แล้ว

แต่ก็มีบ้างบางกรณีเหมือนกันที่การใช้ทางร่วมทางแยก “วงเวียน” เป็นไปในแบบอนุโลม อาจเป็นเพราะตำแหน่งของวงเวียนไม่ได้ล้อมอยู่ตรงกึ่งกลางของทางร่วมทางแยกพอดี ประจวบกับทางร่วมของถนนสายตรงกว้างขวางพอที่รถจะวิ่งสวนทางกันได้เช่นปกติ จึงผ่อนปรนให้ขับชี้ผ่านวงเวียนโดยไม่ต้องอ้อมขวา ตัวอย่างก็คือ วงเวียนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ผู้ที่สัญจรจากทางด้านวัดศรีทิวมุ่งหน้าผ่านสถานีรถไฟไปยังสุสานผีหีบ (ขออภัยผมไม่รู้ว่าจะเรียกที่เป็นทางการคืออะไร เพราะก็ครั้ง ๆ ก็ได้ยินมาเช่นนี้) นั้น คนนครศรีธรรมราชที่คุ้นเคยก็จะขับเคลื่อนเลียบผ่านหน้าสถานีรถไฟโดยคัดตรงและไม่อ้อมวงเวียน ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วจะชี้ผิดชี้ถูกกันอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม ! ยืนยันได้ว่าเคยพบหลายครั้งที่รถยนต์ป้ายทะเบียนต่างจังหวัดมักขับร้ออ้อมวงเวียนตามความเคยชินที่มีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งต่างจากวงเวียนน้ำพุสนามหน้าเมือง ทั้ง ๆ ที่มีรูปผังพื้นแบบเดียวกัน แต่ยานพาหนะทุกคันต้องอ้อมวงเวียนทั้งขาขึ้นและขาล่องเป็นปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ควรทำป้ายเพิ่มเติมที่วงเวียนทางออกประตู 3 คู่กับป้ายสัญลักษณ์ที่มีอยู่เดิม ในป้ายควรมีข้อความทำนองเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว เช่น ให้รถทางขวาผ่านไปก่อน เป็นต้น ในช่วงชั่วโมงเร่งรีบตอนเช้าและช่วงเวลาเลิกงานตอนเย็นจะมีรถคับคั่งมาก ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตหลายคนยังหนุ่มมาก ๆ (เออ ! ไม่หนุ่มแล้วจะมีลูกตัวเล็ก ๆ ได้ไง ! คนแก่ลูกเด็กนี่หายากยิ่งกว่าเหล็กไหลเสียอีกว่าไหม!) พ่อเจ้าประคุณบางคนขับร่อนากลัวเสียนี่กระไร แลมวันเสาร์หรืออาทิตย์ยังมีคุณพี่ กศ.บป. ร่วมชิงเข้าไปอีก บรรยากาศบริเวณวงเวียนจึงดูมีรสชาติชือบอกรโคร

จะทำอะไรก็รีบ ๆ ทำเถิด อัยารอจนมีเหตุร้ายแบบมหาวิทยาลัยดัง แห่งนครหาดใหญ่ ซึ่งเคยมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์ประสานงา จนตายแปดกันมาแล้ว เคี้ยวเด็ก ๆ หอทักจะพากันอดข้าวเพราะไม่กล้าเดินผ่านในยามค่ำคืน

ช่วย ยยย พาวาาาผม มมม ไปปปปกิน นน น ข้าว วว วด้วย ย ย ย!  
เอ็็ ! เสี่ยงหมาหอนี่เขียนไม่ถูกเฮะ!!

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ  
เรื่อง การพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน กับการกระจายอำนาจ  
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 254 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม





บรรณาธิการหทัยฉัตร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑทัย, นางณิชาภา นนทโชติ  
พัญจนโธปกรณ์ อัครำเนา นายทองเทพ ปรียาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ตรงกับวัน  
แรม 3 ค่ำ เดือน 1 ปีชาล

ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม นี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะยกทีมไปจัดทำ  
แผนกลยุทธ์ ณ สวนกล้วยไม้ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 30 ธันวาคม  
2553

ศูนย์วัฒนธรรม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร (เพล) แต่พระภิกษุสงฆ์ใน  
พิธีให้ทานไฟ จำนวน 54 รูป ในวันที่ 9 มกราคม 2554 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้โดยรับปิ่นโตใส่  
ภัตตาหาร หรือถวายปัจจัย ติดต่อรายละเอียดได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม โทร. 191

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อชุมชน"  
รุ่นที่ 2 จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2554 เวลา 08.00-16.30น.(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  
ทันยุคสมัยและสามารถเพิ่มเติมความรู้ในอนาคตได้ด้วยตัวเอง กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรใน  
หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์

ชมรมมุสลิมสายสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการเมาลิดินนบี ปี 2553 ขอเชิญชวนผู้บริหาร  
คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมต้อนรับประธานในพิธีเปิด นายธีระ  
มินทรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 ในเวลา 19.30 น.  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

กิจกรรมภาคกลางวัน เวลา 12.30-16.00 น. พบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง กิจวัตรประจำวัน  
ของศาสนานบี มุฮัมหมัด (ซ.ล.) และกิจกรรมสันทนากการ

กิจกรรมภาคกลางคืน ตั้งแต่เวลา 18.30 - 23.00 น. พบกับการออกบูธจากร้านค้าต่าง ๆ การ  
ทำพิธีอ่านบารักดัฎี พร้อมซอลาวัตนบีมุฮัมมัด การแสดงบนเวทีของนักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียน  
อนุบาลสันติสุข การแสดงจากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ  
อื่น ๆ รวมถึงการจับสลากรางวัลของที่ระลึกจากชมรมมุสลิมสายสัมพันธ์ นี่คืกิจกรรมครั้งเดียวใน  
รอบปี ที่ชมรมมุสลิมตั้งใจประชาสัมพันธ์ และเป็นประเพณีทางศาสนาที่ควรทำนุบำรุงไว้ด้วย อย่าลืม  
มาร่วมให้กำลังใจ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดจากคัมภีร์ไบเบิล "สิ่งที่สำคัญมิได้อยู่ที่ว่า ท่านอุทิศเวลาที่ชั่วโมง  
แต่สำคัญอยู่ที่ว่าท่านใส่อะไรเข้าไปในชั่วโมงเหล่านั้น" สวัสดีค่ะ